



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
และ  
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



## สารบัญ

	หน้า
<b>การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔</b>	
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๒
บทนำ	๓
รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	๔
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๗
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๐
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๒
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕
➤ รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๑๖
<b>การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔</b>	
หลักการและเหตุผล	๒๑
กฎหมาย ระเบียบ	๒๒
บทนำ	๒๓
รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔	๒๔
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๒๖
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๙
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๓๐
ภาคผนวก	

การเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

## หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อประชาชนในตำบลสันนาเม็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๔ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

๓. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๘๕๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔. หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๒๐๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ (๒) ในส่วนของการจัดทำประชาคมท้องถิ่นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

## บทนำ

### ๑. ความหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็งอย่างเป็นภาพรวม

### ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็งมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ



### รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน ตำบล สันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนนและลดการเกิด อุบัติเหตุอันอาจเกิดจะเกิดขึ้น
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>		
๓	โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่อพัฒนางานสุขาภิบาล อาหาร งานตลาด และส่งเสริมการบริโภคอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนในตำบลสันนาเม็งมี คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
๔	โครงการก่อสร้างทางเดินพื้นปูสมรรถนะ ผู้ป่วยทางกายภาพรอบสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อใช้เป็นทางเดินพื้นปู สมรรถนะผู้ป่วยทางกายภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและ สิ่งเสพติด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>		
๕	โครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม แบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ เพิ่มศักยภาพการติดต่อสื่อสารของเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเพิ่มศักยภาพการ ติดต่อสื่อสารของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อสนับสนุนให้ หน่วยงานของรัฐและประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ใน การปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เหตุการณ์ความไม่สงบ เรียบร้อยและเหตุด่วนเหตุร้ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>		
๖	โครงการตักบาตรทำบุญ ปันอุ๋นปันรัก	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่คู่ สังคมไทย เพื่อเผยแพร่และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา สร้างความเลื่อมใสศรัทธาในฐานะวัดเป็น ศูนย์กลางของชุมชน



## รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - กระดานอัจฉริยะ (Interactive Digital Board) จำนวน ๑ เครื่อง (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ กระดานอัจฉริยะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารการ นำเสนอในรูปแบบของสื่อ ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และ สถานการณ์จำลองทั้งภาพและเสียงในการประชุม หรือการอบรม
๒	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage) จำนวน ๑ ป้าย (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ สื่อสารให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการรับรู้ถึงการ ติดต่อ ขั้นตอนการรับบริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน สำนักงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ระบบชุดประชุมไร้สาย จำนวน ๑ ชุด (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ ระบบชุดประชุมไร้สาย เพื่อใช้ในการจัดประชุมต่าง ๆ
๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓๐ เครื่อง (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ พัดลมโคจร เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
๕	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ระบบเสียงตามสาย Fiber Optic จำนวน ๑ ระบบ (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ ระบบเสียงตามสาย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลสันนาเม็งให้ ประชาชนได้รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยง่าย
๖	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV เพื่อใช้ดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง เช่น การจัดการประชุมออนไลน์





ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
๗	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ - แบบท่อพญานาค ชนิดสังกะสี ปลอดภัย ๕ นิ้ว x ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน สูบนอน ๕.๕ HP GX - ๑๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและใช้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
๘	ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ - ขนาดบาร์โซ่ ๑๑.๕ นิ้ว กำลังไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า จำนวนปีละ ๒ เครื่อง	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ เลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อให้มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดไม้หรือ ตัดแต่งวัสดุชนิดอื่นได้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อใช้ สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>												
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	๑	๓๒๒,๐๐๐	-	-	๑	๓๒๒,๐๐๐
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๑	๑๒๐,๑๐๐	-	-	๑	๑๒๐,๑๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๒	๔๔๒,๑๐๐	-	-	๒	๔๔๒,๑๐๐
<b>๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง</b>												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>												
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	-	๑	-
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	๑	๙๗๕,๐๐๐	-	-	๑	๙๗๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๑	๙๗๕,๐๐๐	๑	-	๒	๙๗๕,๐๐๐
<b>๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๔	๑,๔๖๗,๑๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๗	๑,๕๒๗,๑๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณภัย การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๔.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๒๒,๐๐๐	-	ความยาวถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๓๒๒,๐๐๐	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๘ บ้านร้องบอน	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (คสล.) จำนวน ๖ บ่อ	-	-	-	๑๒๐,๑๐๐	-	ความยาวของท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่วางแล้วเสร็จ	ลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๑๒๐,๑๐๐	-	-	-	-



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศบาลตำบล สันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. เพื่อให้ประชาชน ได้ บริโภคอาหารสะอาด และปลอดภัยไม่ปนเปื้อน สารเคมี ตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร ๒. เพื่อพัฒนาให้เป็น ตลาดต้นแบบด้านความ สะอาดและปลอดภัยตาม มาตรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเป็นศูนย์รวมในการ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ให้กับประชาชนให้ชุมชน มีช่องทางในการจำหน่าย สินค้า อาหาร เกษตร อินทรีย์วิถีชาวบ้าน	๑. ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร ร้านอาหารสะอาด ในตลาดในตำบล สันนาเม็ง จำนวน ๑๗๙ ร้าน ๒. ประชาชนใน ตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๑๒,๙๐๐ คน	-	-	-	-	-	๑. อาหารที่ วางจำหน่ายใน ตลาดสะอาด และปลอดภัย จากสารเคมี ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เกิดตลาด ต้นแบบด้าน อาหารสะอาด ปลอดภัย (Food Safety) จำนวน ๑ แห่ง	๑. ประชาชน ได้บริโภค อาหารสะอาด และ ปลอดภัยไม่ปนเปื้อน สารเคมี ตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร ๒. เป็นตลาดต้นแบบ ด้านความสะอาดและ ปลอดภัยตามมาตรการ สุขาภิบาลอาหาร ๓. เป็นศูนย์รวมในการ ส่งเสริมอาชีพและ รายได้ให้กับประชาชน ให้ชุมชนมีช่องทางใน การจำหน่ายสินค้า อาหาร เกษตรอินทรีย์ วิถีชาวบ้าน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างทางเดินพื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยทางกายภาพรอบสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อใช้เป็นทางเดินพื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยทางกายภาพ ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด	ก่อสร้างทางเดินพื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยทางกายภาพรอบสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร	-	-	-	๙๗๕,๐๐๐	-	ก่อสร้างทางเดินทางเดินพื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยทางกายภาพแล้วเสร็จ	๑. ทางเดินพื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยทางกายภาพ ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด	กองช่าง/ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

๕. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการอบรมการใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ สังเคราะห์ความถี่เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน การป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน และเพิ่มศักยภาพ การติดต่อสื่อสารของ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่ออบรมให้ความรู้การ ใช้วิทยุคมนาคมแบบ สังเคราะห์ความถี่ ตาม หลักสูตรของสำนักงาน กสทช. อบรมความรู้ กฎหมาย กฎระเบียบใน การใช้วิทยุฯ และเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ติดต่อสื่อสาร	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ประจำตำบล สารวัตร กำนันและประชาชน ผู้สนใจ จำนวน ๑๕๐ คน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วม อบรมไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้เครื่อง วิทยุสื่อสาร	บุคลากรและผู้นำ ชุมชนได้รับความรู้ใน การใช้วิทยุคมนาคม อย่างถูกต้องและเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ติดต่อสื่อสารในตำบล สันนาเม็งให้มีศักยภาพ มากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด (งาน บริหาร ทั่วไป)
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการตักบาตร ทำบุญ ปันอุ้นปันรัก	๑. เพื่ออนุรักษ์และ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่ ๒. เพื่อเผยแพร่และเป็น การส่งเสริมกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ในฐานะวัดเป็นศูนย์กลาง ของชุมชน ๓. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชนและ สร้างเครือข่ายทาง วัฒนธรรมระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับวัด ในตำบลสันนาเม็ง	จัดกิจกรรมตักบาตรทำบุญ โดยมีประชาชนเข้าร่วม โครงการ จำนวน ๕๐๐ คน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนร่วมอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คงอยู่ ๒. ได้เผยแพร่และเป็น การส่งเสริมกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ในฐานะวัดเป็นศูนย์กลาง ของชุมชน ๓. เกิดความรัก ความ สามัคคีในชุมชน การเกิด รวมตัวเป็นเครือข่ายทาง วัฒนธรรม องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกับ วัดในตำบลสันนาเม็ง	กอง การศึกษาฯ
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
(แบบ ผ.๐๓)

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔**  
**เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	กระดานอัจฉริยะ (Interactive Digital Board) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ - ชนิดของจอภาพ LCD IPS (DLED Backlight) เส้น ทแยงมุม ๗๕ นิ้ว สัดส่วน ๑๖ : ๙ - มีหน้าจอ Tempered Glass และมีระดับความแข็ง ตามสเกลของโมส์ ไม่ต่ำกว่า ๗ - รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Android - ใช้งานด้วยนิ้วเหนือปากกา เขียนพร้อมกันอย่าง น้อย ๒๐ จุด - นำเสนอ Presentation File เป็นกระดานดำ เขียนข้อความเพิ่มเติม เขียนทับ Presentation File และ Touch Screen - ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐x ๒๑๖๐ (๔K) หน่วย CPU ARM Core A ๗๓ RAM ๓ GB มี หน่วยความจำ ROM ๑๖ GB หน่วยประมวลผล GPU Quad core - มีลำโพง ๑๖ วัตต์ ๒ ตัว หน่วยประมวลผล Intel i๕	-	-	-	-	๑๙๗,๗๙๐	สำนักปลัด

**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔**  
**เทศบาลตำบลสนนนาเมือง อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่**

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital Signage) จำนวน ๑ ป้าย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ - เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพติดตั้งภายในอาคาร - มีขนาด จอ LED Panel ๕๕ นิ้ว แบบ ๑๖:๙ - มีความสว่างรวม ๔๕๐cd/m๒ - ความคมชัด ๑๔๐๐:๑ - ความละเอียดระดับ FULL HD ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ p - หน้าจอรองรับแรงกด ๑๖.๗ ล้านสี - มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง - มีลำโพง ๒ ตัว ขนาด ๕ วัตต์ (Stereo Sound) - รองรับ Wireless Built in - มีระบบสัมผัส เลื่อนรูปภาพและเข้าเมนูต่างๆ ได้ - รองรับการทำงานไฟล์วิดีโอ - มีระบบปฏิบัติการ Android เป็นอย่างน้อย - มีช่องสัญญาณ USB ๒.๐ SD CARD, RJ๔๕, HDMI OUT HDMI IN - มีมาตรฐาน CE มีฟังก์ชัน Plug and Play เพื่อ เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์เข้ากับตัวเครื่องและสำรองข้อมูลใน ตัวเครื่องได้แบบอัตโนมัติ	-	-	-	-	๙๘,๔๔๐	สำนักปลัด

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ระบบชุดประชุมไร้สาย จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑. ชุดควบคุมชุดประชุมไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ๒. ชุดประชุมสำหรับประธานไร้สาย จำนวน ๑ ชุด ๓. ชุดประชุมไร้สายสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔ ชุด ๔. ก้านไมค์สำหรับไมโครโฟนก้านยาว จำนวน ๑๕ ชุด ๕. ชุดรับสัญญาณ Transitter Receiver จำนวน ๒ ชุด ๖. Battery Changer จำนวน ๒ ชุด ๗. Rechargeable Lithlilm Battery จำนวน ๑๕ ชุด	-	-	-	-	๔๙๘,๕๐๐	สำนักปลัด
๔	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๓๐ เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ - พัดลมติดเพดานปรับแรงลมได้ ๓ ระดับ กระจายลม เย็นสบาย - ปรับโคจร เพื่อลมเย็นรอบทิศทาง - มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ Thermal Fuse เมื่อมี ความร้อนสูง - มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองคลื่น บอลเบริง - ได้รับระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ - ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	-	-	-	-	๔๐,๕๐๐	สำนักปลัด



**บัญชีครุภัณฑ์**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔**  
**เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่**

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๕	แผนงานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ระบบเสียงตามสาย Fiber Optic จำนวน ๑ ระบบ ประกอบด้วย - ชุดควบคุมเสียงประกาศไร้สาย จำนวน ๑ ชุด - ชุดลูกข่ายประกาศไร้สาย จำนวน ๒๓ เครื่อง - ไมโครโฟนประกาศตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ ตัว - Mixer ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องรับสัญญาณวิทยุ FM/AM จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องเล่น MP๓ จำนวน ๑ เครื่อง - ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ Rack ขนาด ๑๕ U พร้อมพัดลม รางไฟ ๖ ช่องถาด ๑ ตู้ - เครื่องขยายเสียง ขนาด ๔๘๐ วัตต์ จำนวน ๒๓ เครื่อง - Switch ๘ ch POE Link ๕๐๐๘ จำนวน ๒๓ ชุด - ลำโพงฮอร์น ขนาด ๕๐ วัตต์ - ตู้จัดเก็บอุปกรณ์กันน้ำ ชนิดภายนอก ขนาด ๖ U พร้อม Breaker ๒๐ แอมป์ - เครื่องสำรองไฟกั้นไฟตกเกิน ๘๐๐ VA จำนวน ๒๓ เครื่อง - เสากาไฟฟ้า สูง ๑๒ เมตร พร้อมปีก จำนวน ๒๓ ต้น - ชุดแผงมิเตอร์และ Breaker ๒๐ Am พร้อมตู้กันน้ำและ สายเมนต์เชื่อมเสากาไฟฟ้า จำนวน ๒๓ ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑,๒๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๓,๙๘๗,๓๐๐	สำนักปลัด

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
				- สายสัญญาณ Fiber Optic ๑๙,๘๐๐ เมตร - ชุดแปลงสัญญาณ Fiber Optic/Lan link จำนวน ๒๓ ชุด - มิเตอร์การไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๒๓ ชุด - ชุดเชื่อม Fiber Optic ๑๒ Core Splice Link จำนวน ๑๒ ชุด						
๖	แผนงานบริหาร ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	-	๒๗,๗๐๐	สำนักปลัด
๗	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ - แบบท่อพญานาค ชนิดสังกะสี ปลอดภัย ๕ นิ้ว x ๑๖ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน สูบนอน ๕.๕ HP GX - ๑๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๖,๘๔๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๘	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เลื่อยโซ่ยนต์ - ขนาดบาร์โซ่ ๑๑.๕ นิ้ว กำลังไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า จำนวนปีละ ๒ เครื่อง	-	-	-	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
<b>รวม</b>					-	-	-	๓๖,๖๔๐	๔,๘๗๐,๐๓๐	

การเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

## หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม และบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน การจัดการทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เร่งด่วนในการจัดจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาซึ่งได้กำหนดแผนงาน การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ ดังนั้นเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผน และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๔ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

## บทนำ

### ๑. ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสันนาเม็ง อย่างเป็นภาพรวม

### ๓. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผน และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง

๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว
๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตตำบลสันนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
๓. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ



### รายการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>			
๑	<p>โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตำบลสันนาเม็ง</p> <p>๒. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนในตำบลสันนาเม็ง</p> <p>๓. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในตำบลสันนาเม็งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้ลงทะเบียน และผ่านการรับรองจากผู้นำชุมชนและคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p>จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ</p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. ประชาชนในตำบลสันนาเม็งมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาคุณภาพชีวิต</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)</p>	<p>โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนตำบลสันนาเม็ง</p> <p>๒. เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนในตำบลสันนาเม็ง</p> <p>๓. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในตำบลสันนาเม็งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้ลงทะเบียน และผ่านการรับรองจากผู้นำชุมชนและคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณ <b>๕๐๐,๐๐๐</b> บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <p><b><u>จำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ฯ และได้รับความช่วยเหลือ</u></b></p> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <p>๑. ประชาชนในตำบลสันนาเม็งมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาคุณภาพชีวิต</p> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)</p>	<p>มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและงบประมาณ เนื่องจากมีจำนวนผู้ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙)</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้า ๑๗๐ ลำดับที่ ๑)</p>



ลำดับ	รายการเดิม หรือรายละเอียดเดิม	รายการเปลี่ยนแปลง	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>			
๒	<p>โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน</li><li>๒. เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งพาหะของโรค</li><li>๓. เพื่อรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน</li></ol> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ประชาชนและผู้อาศัยอยู่ในตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๑๒,๙๐๐ คน</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้รับการกำจัด ร้อยละ ๑๐๐</li><li>๒. ประชาชนพึงพอใจบริการ ร้อยละ ๘๐</li></ol> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. การจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการทั่วถึง</li><li>๒. ในเขตพื้นที่ตำบลสันนาเม็งมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย</li><li>๓. เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลสันนาเม็งและชุมชน</li></ol> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองสาธารณสุข</p>	<p>โครงการจ้างเหมาบริการ<b>จัดเก็บและ</b>กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลสันนาเม็ง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. เพื่อ<b>จัดเก็บและ</b>กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน</li><li>๒. เพื่อป้องกันและกำจัดแหล่งพาหะของโรค</li><li>๓. เพื่อรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน</li></ol> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ประชาชนและผู้อาศัยอยู่ในตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๑๒,๙๐๐ คน</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ตัวชี้วัด (KPI)</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้รับการ<b>จัดเก็บและ</b>กำจัด ร้อยละ ๑๐๐</li><li>๒. ประชาชนพึงพอใจบริการ ร้อยละ ๘๐</li></ol> <p><u>ผลที่คาดว่าจะได้รับ</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. การจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการทั่วถึง</li><li>๒. ในเขตพื้นที่ตำบลสันนาเม็งมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย</li><li>๓. เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลสันนาเม็งและชุมชน</li></ol> <p><u>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</u></p> <p>กองสาธารณสุข</p>	<p>เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่เพื่อปรับชื่อโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการให้เหมาะสม</p> <p>(อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๘๕ ลำดับที่ ๑)</p>



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
(แบบ ผ.๐๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>												
๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง</b>												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>												
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐
<b>๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๕,๕๐๐,๐๐๐	๑	๕,๕๐๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒	๖,๐๐๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
(แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน
- ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเทศบาลตำบล สันนาเม็ง  (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๗๐ ลำดับที่ ๑)	๑. เพื่อเสริมสร้างและ พัฒนาคูณภาพชีวิตแก่ ประชาชนตำบลสันนาเม็ง ๒. เพื่อยกระดับรายได้และ พัฒนาศักยภาพในการ ประกอบอาชีพให้กับ ครัวเรือนในตำบลสันนาเม็ง ๓. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน ประชาชนในตำบล สันนาเม็งในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติ	ประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลสันนาเม็ง ผู้ได้รับ ผลกระทบ ที่ได้ลงทะเบียน และผ่านการรับรองจาก ผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบล สันนาเม็ง ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนผู้ ลงทะเบียนที่ ผ่านเกณฑ์ฯ และได้รับ ความ ช่วยเหลือ	๑. ประชาชนในตำบล สันนาเม็งมีคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น ๒. ประชาชนสามารถ ประกอบอาชีพสร้าง รายได้ให้กับครัวเรือน เพิ่มขึ้น ๓. ประชาชนที่ประสบ ภัยพิบัติได้รับความ ช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด (งานพัฒนา ชุมชน)
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM๒.๕) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจ้างเหมาบริการ จัดเก็บและกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบล สันนาเม็ง  (อ้างอิงจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๘๕ ลำดับที่ ๑)	๑. เพื่อจัดเก็บและกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในชุมชน ๒. เพื่อป้องกันและกำจัด แหล่งพาหะของโรค ๓. เพื่อรักษาอนามัย สิ่งแวดล้อมของชุมชน	ประชาชนและผู้อาศัย อยู่ในตำบลสันนาเม็ง จำนวน ๑๒,๙๐๐ คน	-	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	๑. ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ได้รับการจัดเก็บ และกำจัด ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ประชาชน พึงพอใจบริการ ร้อยละ ๘๐	๑. การจัดเก็บและ การกำจัดขยะมูลฝอย มีประสิทธิภาพและ ประชาชนได้รับบริการ ทั่วถึง ๒. ในเขตพื้นที่ตำบล สันนาเม็งมีความ สะอาดและเป็น ระเบียบเรียบร้อย ๓. เกิดความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลตำบล สันนาเม็งและชุมชน	กอง สาธารณสุข
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-

ภาคผนวก





ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโสภณ โกชม)

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ และผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโสภณ โกชุม)

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง